

Kính gửi: Ông Vũ Hữu Cường
Phó Giám đốc
Ban quản lý dự án tỉnh Lào Cai
Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2

Kính thưa Ông Cường,

**Về việc. Cr.4698-VN: Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2
Báo cáo Đánh giá Hồ sơ chào giá cho các hợp đồng MK/GT01; SP/TL01 và
01/DGT/VB
Ý kiến bình luận**

Chúng tôi muốn đề cập đến thư của ông ngày 6/6/2011 trình cho chúng tôi xem xét các Báo cáo Đánh giá hồ sơ chào giá của những hợp đồng nêu trên, đấu thầu theo hình thức Chào giá cạnh tranh và thuộc diện kiểm tra trước của WB. Các hồ sơ này được gửi đến văn phòng WB ngày 21/6/2011.

Chúng tôi đã xem xét các hồ sơ được nộp và có các ý kiến bình luận như sau:

Chúng tôi nhận thấy giá dự thầu của tất cả 3 gói thầu đều có hiện tượng tương tự là chúng rất sát nhau với những sai lệch rất nhỏ. Trong một số trường hợp cụ thể thì các mức giá này hầu như là giống nhau. Ví dụ, trong hợp đồng 01/DGT/VB, giá dự thầu của Công ty TNHH Huy Hùng là 1.993.991.000VNĐ chỉ khác biệt rất ít với giá dự thầu của công ty TNHH Hà Vũ (1.993.352.655VNĐ) là 640.000VNĐ (30US\$). Đây là vấn đề thực sự đáng lo ngại như trước đây trong Dự án Giảm nghèo 1, chúng tôi đã phát hiện việc thông đồng thầu từ rất nhiều trường hợp có hiện tượng giá gần sát nhau như thế này. Chúng tôi cũng muốn lưu ý thêm rằng trong dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 này, việc này chỉ xảy ra trong các công trình của tỉnh Lào Cai.

Với vấn đề lo ngại nêu trên, chúng tôi đề nghị Ban QLDA tỉnh/huyện tiến hành điều tra chi tiết tất cả các hợp đồng này cũng như các hợp đồng khác thuộc diện kiểm tra sau của WB để kiểm tra xem có dấu hiệu thông đồng thầu hoặc hiện tượng gian lận và tham nhũng (như quy định tại điểm 1.14 của Sách Hướng dẫn đấu thầu). Việc điều tra này không chỉ tập trung vào xem xét chi tiết các hồ sơ chào giá đã nộp mà còn phải bao gồm xem xét toàn bộ quá trình đấu thầu. Đồng thời, cũng cần xác định những điểm yếu hoặc thiếu sót của hệ thống và công tác đấu thầu hiện nay và những biện pháp thích hợp để giải quyết. Chúng tôi sẽ đưa ra những ý kiến góp ý thêm về việc xử lý các hợp đồng này như thế nào sau khi nhận được báo cáo điều tra của dự án.

Đồng thời, chúng tôi đề nghị Ban Điều phối DATW chuyển các ý kiến này tới tất cả 5 tỉnh dự án để tham khảo.

Kính thư,

Võ Thành Sơn